
รายงานการประชุม 
การประชุมเพือ่วางแผนร่วมกับชุมชนบ้านแม่ก๋ง 

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.0๐ น. 
ณ. ห้องประชุมชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ก๋ง (องค์กรสาธารณะประโยชน์) 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 

๑. นายวาท  ต๊ะค าวรรณ ประธานผู้สูงอายุบ้านแม่ก๋ง หมู่ ๓  ประธาน 
๒. นายธน ู  แผลงศร  ประธานผู้สูงอายุบ้านแคร่ หมู่ ๑  
๓. นายบุญเรือง  ค าอ้ายกาวิน รองประธานผู้สูงอายุบ้านแคร่ หมู่ ๑ 
๔. นายบุญเรือง  ตาดินต๊ะ สมาชิกบ้านแม่ก๋ง หมู่ ๓  
๕. นางทองศร ี  ปิงแก้ว  ประธานผู้สูงอายุบ้านเหล่า หมู่ ๔ 
๖. นางจันทร์  วงค์พรม  เลขาผู้สูงอายุบ้านเหล่า หมู่ ๔ 
๗. นางอารีย์   อิ่นแก้วปวงค า เหรัญญิกผู้สูงอายุบ้านเหล่า หมู่ ๔ 
๘. นายลาพร  วะเท  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขช านาญการ หมู่ ๔ 
๙. ร.ต.ต บุษรินทร์        มีกิจ  รองประธานผู้สูงอายุ ต.บ้านเป้า 
๑๐. นายอ านวย  วงค์วาล  รองประธานผู้สูงอายุ ต.บ้านเป้า 
๑๑. นายอินสอน          อินทิยศ  สมาชิกบ้านเป้า หมู่ ๕ 
๑๒. นายศรีลยั           วาวแวว  สมาชิกบ้านเป้า หมู่ ๕ 
๑๓. นายเจริญ           ปินตาเทพ ประธานผู้สูงอายุบ้านใหม่ หมู่ ๖ 
๑๔. นายประสิทธิ์       พุทธิยาวัฒน์ เหรัญญิกผู้สูงอายุบ้านหนองร่อง หมู่ ๘ 
๑๕. นายต๊ิบ          บุญมา  ประธานผู้สูงอายุบ้านหัวทุ่ง หมู่ ๙ 
๑๖. น.ส.ภัณธิรา        อ้อชัยภูมิ นักพัฒนาชุมชน อบต.บ้านเป้า  
๑๗. นายสุทัศน ์          เทพปินตา รองนายก อบต.บ้านเป้า 
๑๘. นางดวงพร          ค าเมืองไหว รองประธานผู้สูงอายุบ้านสบก๋ง หมู่ ๑๒ 
๑๙. นายสมโภช  วรางคณาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
๒๐. นางนงคราญ มาระเงิน นักวิชาการพัฒนาชุมชน 
๒๑. นายประพันธ์ ลาวิชัย  ประธานผู้สูงอายุบ้านแม่ก๋ง 
๒๒. ส.อ.เอกนิษฐ นาระถี  นักพัฒนาชุมชน อบต. 
๒๓. น.ส.รุ่งทิวา  ปันใจ  นักสังคมสงเคราะห ์
๒๔. นางเรือนแก้ว สารพุทธ  ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนบ้านเป้า 
๒๕. น.ส. ขนษิฐา ฟูกูงาม  เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ 
๒๖. ดร.ถาวร          ล่อกา  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ 
๒๗. นางวนิดา  อินทราชา อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
๒๘. นางจันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 



๒๙. นางนฤพร  พงษ์คุณากร อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
๓๐. นางสาวสุดาวัลย ์ สายสืบ  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
๓๑. นางสาวปริศนา นวลบุญเรือง อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
๓๒. นางเกสร  มณีวรรณ อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
๓๓. นางสาวจิราพร พรมแก้วงาม อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
๓๔. รท.หญิงฉวีวรรณ   จิตตส์าคร  อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  ประธานในที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการท าโครงการตามแผนเพื่อพัฒนางานผู้สูงอายุ ซึ่งในปี 
๒๕๕8  ที่ผ่านมาชุมชนได้ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี        
นครล าปางได้สนับสนุนด้านวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงการติดตามการท างาน ของคณะกรรมการและสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ ต.บ้านเป้า อ.เมือง  จ.ล าปาง หลังโครงการอบรมเสร็จสิ้นลง คณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ       
ต.บ้านเป้า  ได้ด าเนินการจัดท าโครงสร้างท าเนียบ และ ผังการท างานของชมรมผู้สูงอายุ ครบ 12 หมู่บ้านขึ้น สมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ อีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากการอบรม มาแล้วนั้นได้หาผู้น าเป็นผู้มีความรู้มาถ่ายทอด
การจัดกิจกรรมการให้ความรู้สู่ชุมชนทั้ง ๓ กลุ่มวัย คือ ๑.กลุ่มเด็กและเยาวชน ๒.กลุ่มวัยท างาน ๓.กลุ่มผู้สูงอายุ       
มีการเรียนการสอนและปฏิบัต ิมี ๖ กิจกรรม  ดังนี ้

๑. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
๒. กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการออกก าลังกายผู้สูงอาย ุ
๓. กิจกรรมด้านอาชีพ การท าบายศร ี
๔. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน 
๕. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
๖. กิจกรรมด้านการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุม 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสบืเนื่อง 
 ไม่มี 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. ประธานได้หารือในที่ประชุม เกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงานในปี ๒๕๕9 นี้ โดยขอให้ ดร.ถาวร     

ล่อกา ได้สรุปผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชนบ้านแม่ก๋ง 
ดร. ถาวร  ล่อกา  รองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา

ระหว่างวิทยาลัยฯ กับชุมชนบ้านแม่ก๋ง โดยพบว่า ชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพ การเรียนหนังสือ จิตอาสา การออกก าลังกาย และการปฏิบัติธรรม  ซึ่งการท า
กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี และน าไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง  แต่ยังพบว่าชุมชนยังต้องพัฒนาใน
ประเด็นการจัดบริการผู้สูงอายุ  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะท างาน  การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อ
การจัดบริการผู้สูงอายุ รวมทั้งการประเมินผลระบบบริการสุขภาพ  นอกจากนี้ยังพบว่า ในการดูแลผู้สูงอายุนั้น      
ควรต้องมีการบูรณาการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และได้หารือในที่
ประชุมเกี่ยวกับการก าหนดแผนงานในการดูแลผู้สูงอายุ  

ที่ประชุมได้แสดงความคดิเห็นและสรุปเป็นมติที่ประชุมได้ดังนี้ 
๑. ชุมชนบ้านแม่ก๋งต้องการ การดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจรและเป็นระบบ 
๒. ต้องการพัฒนาศักยภาพของคณะท างาน หรือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เช่น อสม. และ อผส. ในชุมชน 
๓. ต้องการให้คนในชุมชนทุกช่วงวัยมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ 
๔. ต้องการให้ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนได้รับการคัดกรอง หรือประเมินสุขภาพเบื้องต้น  รวมทั้งมีการ
จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลของผู้สูงอาย ุ
๕. ต้องการมีที่ปรึกษาและการส่งต่อ กรณีที่พบปัญหาความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในชุมชน   

ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ จะน าปัญหาและความต้องการของชุมชนไปจัดท าแผนการบริการวิชาการต่อไปและจะ
น าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผ่านประธานและคณะกรรมการอีกครั้ง 

 
ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งจากหน่วยงานต่างๆ 

1. นายสุทัศน์ เทพปินตา รองนายก อบต.บ้านเป้า ได้แจ้งเกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจาก อบต.  ซึ่งทาง อบต. สามารถสนับสนุนในด้านงบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น รถบริการส่ง
ผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เป็นต้น  

มติที่ประชุม ให้ประธานผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน ของต าบลบ้านเป้า ได้ไปส ารวจปัญหาและความต้องการ 
เพื่อจัดท าเป็นโครงการเสนอ อบต. ต่อไป 

2. นางสาวภัณธิรา อ้อชัยภูมิ นักพัฒนาชุมชน อบต.บ้านเป้า ได้แจ้งเกี่ยวกับการสร้างอาชีพเพื่อเสริมรายได้
ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอื่นๆ ในต าบลบ้านเป้า   หากชุมชนใดมีความประสงค์สามารถแจ้งและเขียนโครงการเพื่อ
น าเสนอ อบต. ซึ่งทาง อบต. จะได้จัดสรรงบประมาณและวิทยากร ดังเช่นชุมชนบ้านแม่ก๋งได้รับการสนับสนุนการ
สร้างอาชีพในเรือ่งการท าปุ๋ยมูลไส้เดือนและการท าบายศรีในปีที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม รับทราบและจะเร่งด าเนินการ 
 ๓. นายบุญเรือง ค าอ้ายกาวิน ได้ส ารวจประชากรในหมู่บ้านที่มีภูมิปัญญาที่สามารถสืบทอดได้ พบว่ามีผู้สูงอายุ 
จ านวน ๑ คน คือ การนวดแพทย์แผนไทย ซึ่งถ้าน าเอาครูต้นแบบนี้ มาถ่ายทอดความรู้ให้ อสม. เยาวชน และ        



จัดอบรมผู้น าครูต้นแบบในการนวดเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย โดยใช้วิธีการแช่ การอบ การนวด จะส่งผลให้ภูมิปัญญา      
ที่มีอยู่นี้ไม่สูญหาย  นอกจากนี้นายบุญเรือง ค าอ้ายกาวิน เสนอแนะให้มีการต่อเติมสถานที่ เพื่อที่จะใช้ในการจัด
กิจกรรมนี้  จึงได้ติดต่อขอสถานที่จาก อบต. ต าบลบ้านเป้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ช่วยเหลือเรื่องสถานที่ที่สะดวก
ในการนวด และออกก าลังกายให้อยู่ที่เดียวกัน 
 ๔. นางนงคราญ  มาระเงิน แจ้งเรื่องจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ล าปาง        
ว่าจังหวัดล าปางมีหน่วยงานทั้งหมดมี  ๑๐๓ แห่ง ที่เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนในการส่งเสริมอาชีพ/รายได้ ของ
ผู้สูงอายุ โดยมีจัดตั้งกองทุนให้ส าหรับผู้สูงอายุ  หากหน่วยงานใดสนใจจะส่งเสริมอาชีพ/รายได้ ให้ผู้สูงอายุ  ให้เขียน
โครงการในการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเสนอของบประมาณจากงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้  โดยจะ
จัดสรรงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อ ๑ โครงการ  ดังตัวอย่างในหมู่บ้านแม่ก๋งที่ผ่านมา ได้จัดโครงการอบรมการนวด 
และโครงการเลี้ยงไส้เดือน 
 ๕. นายสนั่น  แก้วเขื่อน แจ้งว่าการเลี้ยงไส้เดือนนี้ มีการรับซื้อไส้เดือนกิโลกรัมละ ๔๐๐ บาท ควรจะเลี้ยงที่
คอนโดหรือกล่องพลาสติก และต้องมีโรงเรือน ที่สามารถป้องกันน้ าท่วม ท าแล้วควรเก็บไว้ใช้ก่อน ก่อนที่จะน าไป
จ าหน่าย 
 นอกจากนี้สามารถท าปุ๋ยอินทรีย์ได้ หากท่านใดสนใจให้ติดต่อที่หน่วยงานเกษตรโดยตรง ซึ่งวิธีท าปุ๋ยอินทรีย์
น้ัน ท าได้ง่ายไม่ต้องมีเชื้อ เพียงแค่ใช้ความชื้นและมูลสัตว์เท่านั้น เช่น ใช้เชื้อ ๑๕ วัน  ๒๐ วัน  ๓๐ วัน จะใช้เวลา
สลายเท่า ๆ กัน สามารถน ามาใช้ได้ ส าหรับวิธีการท าน้ าหมัก หมักแบบมีเชื้อและไม่มีเชื้อ ขึ้นอยู่กับความชื้นจะเป็นน้ า
หมักได้ มิฉะนั้นจะท าให้เหม็น 
 นายสนั่น  แก้วเขื่อน แจ้งว่า เจ้าหน้าที่เกษตรได้ยกตัวอย่าง โครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่กิ่วคอหมา ของหมู่ ๗ 
และหมู่ ๑๑  ซึ่งท านาด้วยเกษตรอินทรีย์โดยใช้ไส้เดือนและปุ๋ยมูลสัตว์ ในการท านา และผลที่ได้ข้าวมีคุณภาพสูง 
 ๖. นายเอกนิษฐ  นาระถี  แจ้งว่าบ้านเป้าได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ได้แก่ โครงการการท าบุญตักบาตร โครงการการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ และ 
โคร งการกิ จกรรม ในหมู่ บ้ าน  หาศั กยภาพผู้ น า ของหมู่ บ้ านที่ จ ะส่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพการดู แลผู้ สู ง อายุ  
  ๗. นางสาวรุ่งทิวา  ปันใจ  แจ้งว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนขาดสัมพันธภาพของครอบครัว ดังนั้นจึง
ขอเสนอโครงการ เพื่อสานสัมพันธภาพนี้ โดย ให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับของเล่น ให้กับเด็กๆ ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยเชิญผู้สูงอายุที่มีความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ของเล่น ไปสอนให้เด็กๆ นอกจากนั้นอาจจัดท า
โครงการเพื่อหารายได้เข้าศูนย์ผู้สูงอายุ โดยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้ปลูกผักไร้สารพิษ เพื่อจ าหน่ายตามตลาด และน าผัก
ไร้สารพิษนี้จ าหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเด็กจะได้รับประทานอาหารกลางวันที่ปลอดภัย  
 ๘. นายสมโภช  วรางคณาภรณ์  แจ้งในที่ประชุมว่า การเกษตรมีการขึ้นทะเบียนที่นา สามารถไปรับเงินที่นาไร่
ละ ๑,๐๐๐ บาทได้ นอกจากนี้ อยากเสนอแนะให้ผู้สูงอายุได้ปลูกพืชสมุนไพรจ าหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมของ
ผู้สูงอายุ โดยศูนย์สมุนไพรจะมีการรับซื้อสมุนไพรที่ผู้สูงอายุปลูก  โดยก่อนเริ่มปลูก ควรมีการศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ และโทษของสมุนไพรก่อน 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ  
  ไม่มี 
 
 

 สิ้นสุดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

นางสาวจิราพร  พรมแก้วงาม  ผู้บันทึกการประชุม 
รท.หญิงฉวีวรรณ   จิตต์สาคร    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นายวาท ต๊ะค าวรรณ   ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 


